

Thời Kỳ Một Ngàn Năm

Ngày 11 tháng 9 năm 2001, lúc 8 giờ 45 phút sáng, một chiếc máy bay chở hành khách của hãng American Airlines đã đâm vào ngọn tháp thứ nhất của Trung Tâm Mậu Dịch Thế Giới tại Nữ Ước. Mười tám phút sau, một chiếc máy bay của hãng United Airlines đâm vào ngọn tháp thứ hai.

Khói đen cuộn cuộn bốc lên từ hai ngọn tháp. Nhiều người lao mình ra cửa sổ, nhảy từ mấy chục tầng lầu xuống đất. Thân thể họ bị dập nát thảm thương. Trong vòng hai mươi phút, cả hai cao ốc 110 tầng bị sụp đổ tan tành.

Một giờ sau, chiếc máy bay thứ ba đâm xuống Ngũ Giác Đài, khiến một phần tòa nhà lớn bị sụp đổ. Vài phút sau, chiếc máy bay thứ tư rớt xuống khu rừng rậm của tiểu bang Pennsylvania. Cả bốn chiếc máy bay này bị không tặc cướp để khủng

bố nước Mỹ.

Đây là một thảm cảnh ghê rợn nhất đã xảy ra cho Hoa Kỳ. Mike Smith, một người lính cứu hỏa thốt lên trong nỗi kinh hoàng về sự khủng bố này, “Ai cũng kêu gào, hét lên, từ cảnh sát đến người đi đường, cả lính cứu hỏa. . . đều chạy tán loạn. Giống như một trận chiến ác liệt. Rất nhiều người chết hoặc bị thương.”

Chiều hôm đó, nhiều hội thánh đã tổ chức những buổi cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình. Người ta thiết tha quay về với Chúa chỉ khi thảm cảnh xảy ra. Chính Tổng thống đương nhiệm Hoa Kỳ, George Bush, cũng trích một câu trong Kinh Thánh, “Dẫu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi” (Thi thiên 23:4). Nhiều người tự hỏi, “Đức Chúa Trời ở đâu? Sao Ngài không can thiệp để tránh những sự đau khổ và cái chết vô ý nghĩa của những người dân lành?”

Thật ra, những sự bạo động, chiến tranh, tội ác dồn dập xảy ra đều là hành động của Sa-tan. Hẳn biết mình chỉ còn tồn tại một thời gian ngắn nữa thôi “nên giận hoảng” mà tấn công loài người khắp mọi nơi. Đây cũng là dấu hiệu chứng tỏ Đức Chúa Giê-su sắp tái lâm. Ngài đến để chấm dứt mọi tội ác và đem lại sự bình an hạnh phúc cho dân sự Ngài. Trong bài học hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu về thời kỳ một ngàn năm bình yên sau khi Chúa tái lâm.

1. BỐN BIẾN CỐ KHỞI ĐẦU THỜI KỲ NGÀN NĂM

(1) Sự Phục Lâm Của Đấng Christ

Khi từ giả các môn đồ, Đức Chúa Giê-su đã hứa “Ta sẽ trở lại” (Giăng 14:3).

Đây là niềm tin phước hạnh của mỗi Cơ Đốc nhân. Sự kiện Chúa tái lâm đánh dấu sự tận cùng của thế giới tội lỗi, và sự khởi điểm của một ngàn năm bình yên.

(2) Người Công Bình Đã Chết Được Phục Sinh

Khi tái lâm, Đức Chúa Giê-su sẽ phục sinh những người công bình nằm trong mồ mả. “Chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống; bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết” (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:16). “Các người ấy được sống và trị vì với Đấng Christ trong một ngàn năm” (Khải huyền 20:4). “Phước thay và thánh thay những kẻ được phần về sự sống lại thứ nhất! Sự chết thứ nhì không có quyền gì trên những người ấy” (Khải huyền 20:6).

Những kẻ “được phước và thánh” là những người đã chấp nhận Đức Chúa Giê-su và sống cho Ngài trong thời gian ngắn ngủi trên thế gian.

(3) Người Công Bình Còn Sống Được Cất Lên Trời

Sau khi những kẻ công bình đã chết và được sống lại, thì “chúng ta là kẻ sống, mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy ở giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa, như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn” (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:17).

Ba biến cố trọng đại xảy ra khi Chúa tái lâm: (1) người công bình đã chết được phục sinh, (2) người công bình đương sống được biến hóa, (3) họ cùng được cất lên trời để ở với Chúa một ngàn năm (Xin đọc thêm I Cô-rinh-tô 15:51, 52).

(4) Hết Thảy Kẻ Gian Ác Còn Sống Đều Bị Hủy Diệt

Khi Đức Chúa Giê-su trở lại, số phận kẻ ác, những người từ chối Chúa, sẽ ra sao? “Trời bị dời đi như quyển sách cuộn tròn, và hết thảy các núi các đảo bị quăng ra khỏi chỗ mình; các vua ở trên đất, các quan lớn, các tướng quân, các kẻ giàu, các kẻ quyền thế, các kẻ tội mọi, các người tự chủ đều ẩn mình

trong hang hổ cùng hòn đá lớn trên núi, chúng nói với núi và đá lớn rằng: Hãy rơi xuống chận trên chúng ta, đừng tránh khỏi mặt của Đấng ngự trên ngôi, và khỏi cơn giận của Chiên Con! Vì ngày thanh nộ lớn của Ngài đã đến, còn ai đứng nổi?" (Khải huyền 6:14-17).

Khi kẻ ác thấy Đức Chúa Giê-su đến trên mây trời thì họ kêu đá và núi đổ xuống chận trước mặt họ, vì họ kinh hoàng thấy sự chói sáng vinh hiển của Ngài. Cùng lúc đó đất dưới chân họ sẽ rung chuyển dữ dội. Bây giờ, không có gì là vững chắc, không có gì an toàn và tất cả đều hỗn loạn. Khi Chúa đến càng lúc càng gần địa cầu, sự vinh hiển chói lòa của Ngài sẽ hủy diệt kẻ ác còn sống. Chỉ người công bình mới đứng nổi trước sự vinh hiển chói lòa và quyền oai của Chúa khi Ngài tái lâm.

Bạn muốn đứng bên phía người công bình hay người gian ác khi Đức Chúa Giê-su trở lại?

Ngày nay, đa số người già cũng như người trẻ đều say mê khoái lạc, ăn nhậu, chơi bời (Ga-la-ti 5:20, 21). Họ coi thường những điều Chúa dạy. Nhiều người quá bận rộn với công ăn việc làm, và mải mê trong đời sống hằng ngày nên không có thì giờ để nghĩ đến Chúa hay học Kinh Thánh. Phần đông nhân loại ham mê tiền bạc, danh vọng, nhà cao cửa rộng. Khi Chúa đến, họ sẽ nhận thức rằng sự ham mê của cải đời này khiến họ mất sự sống đời đời. Bây giờ họ sẽ quăng vàng bạc mình ra ngoài đường phố (Ê-xê-chi-ên 7:19), ném thần tượng mình cho chuột cho dơi (Ê-sai 2:20). Nhưng đã quá trễ! Họ đã không chuẩn bị để tiếp rước Chúa.

Họ ngược mắt lên thấy Chúa thì kinh hoảng vì mình không sẵn sàng đón tiếp Chúa. Ôi! Mỗi người cần chuẩn bị để đón chờ ngày phước hạnh ấy! Chúng ta nên cầu nguyện cho cha mẹ, con cái mình để mọi người được sẵn sàng gặp Chúa.

2. BA VIỆC XẢY RA TRONG THỜI KỲ NGÀN NĂM

(1) Địa Cầu Hoang Vu, Vực Sâu Không Đáy

“Tôi xem đất: này, là vô hình và trống không; xem các tầng trời: thì không có sự sáng. . . Tôi xem: chẳng còn một người, hết thấy chim trời đều trốn tránh. Tôi xem thấy ruộng tốt đã trở nên đồng vắng, hết thấy các thành đều bị hủy phá trước mặt Đức Giê-hô-va, bởi cơn nóng giận của Ngài” (Giê-rê-mi 4:23, 25, 26).

Địa cầu sẽ ở trong tình trạng điêu tàn và hoang phế đến nỗi có thể gọi là “vực sâu không đáy.” Lúc đó sẽ không còn ai sống sót. Mọi thành phố đều sụp đổ, những vùng đất trù phú cũng biến thành đồng hoang hiu quạnh. Địa cầu sẽ thê lương rùng rợn biết chừng nào! Cảnh điêu tàn này sẽ kéo dài một ngàn năm.

Khi Đức Chúa Giê-su tái lâm, người công bình được đem về trời, còn kẻ ác sẽ bị hủy diệt. Bởi vậy khi miêu tả địa cầu trong thời kỳ ngàn năm, Kinh Thánh nói, “Tôi xem: chẳng còn một người.” Cả thế giới đều hoang tàn trong sự tận diệt.

(2) Sa-tan Bị Xiềng Trong Địa Cầu Hoang Tàn

Sa-tan đã phỉnh gạt con người trên đất nhưng nay hẳn phải bó tay vì không còn ai để cám dỗ.

“Tôi thấy một vị thiên sứ trên trời xuống, tay cầm chìa khóa vực sâu và một cái xiềng lớn. Người bắt con rồng, tức là con rắn đời xưa, là ma quỷ, là Sa-tan, mà xiềng nó lại đến ngàn năm. Người quăng nó xuống vực, đóng cửa vực và niêm phong lại, hầu cho nó không đi lừa dối các dân được nữa, cho đến chừng nào hạn một ngàn năm đã mãn” (Khải huyền 20:1-3).

Sa-tan và đồng đảng nó sẽ bị trói trong cảnh điêu tàn của “vực sâu không đáy” trong một ngàn năm. Suốt trên 6.000 năm qua, Sa-tan đã gây nên biết bao tội lỗi trên đất. Trong thời kỳ ngàn năm, không còn ai để cám dỗ, Sa-tan bắt buộc

phải nghiên ngẫm về những hậu quả của việc phiến loạn mình đã làm. Giữa những thành thị điêu tàn, những đồng vắng hoang vu, và vô số tử thi nằm la liệt trên đất, chắc hẳn cũng ý thức được cảnh hãi hùng mà hẳn đã đem lại cho thế gian.

(3) Người Công Bình Tham Gia Vào Việc Phán Xét

Trong thời kỳ ngàn năm, người công bình sẽ được tham khảo các sách trên thiên đàng để biết vì cơ nào nhiều người không được cứu. Xin xem I Cô-rinh-tô 6:2, 3. Có nhiều người nhìn thấy là rất tốt lại không có mặt ở thiên đàng vì họ cố che giấu lấy một tội nào đó. Trong ngày ấy, trường hợp của những người hư mất, cũng như lịch sử của các thiên sứ phạm tội, đều sẽ được đem ra cho các thánh nhân tra xét. Họ sẽ nhìn nhận rằng Đức Chúa Trời rất công bằng trong việc phán xét.

3. NHỮNG BIẾN CỐ KHI MÃN THỜI KỲ NGÀN NĂM

(1) Kẻ Dữ Được Phục Sinh Và Sa-tan Được Cởi Trói

Mãn thời kỳ ngàn năm, kẻ ác sẽ được sống lại. Như lời Kinh Thánh đã chép, “Còn những kẻ chết khác chẳng được sống cho đến khi đủ một ngàn năm. . . . Khi hạn ngàn năm mãn rồi, quỷ Sa-tan sẽ được thả, và nó ra khỏi ngục mình đặng dỗ dành dân ở bốn phương trên đất, dân Gót và dân Ma-gót; nó nhóm chúng lại để chiến tranh, đông như cát bờ biển” (Khải huyền 20:5, 7, 8). Thế giới sẽ lại đầy dẫy đủ mọi hạng người ác như trước.

(2) Thành Thánh Từ Trời Xuống

“Tôi cũng thấy thành thánh, là Giê-ru-sa-lem mới, từ trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống. . .” (Khải huyền 21:2).

Khi Thành Thánh xuống thì kẻ ác ngỡ ngàng đứng ngóng ngoài thành. Xuyên qua bức tường trong suốt như lưu ly, các kẻ hư mất ấy sẽ thấy Thành Thánh mỹ lệ. Một sự thất vọng nào nề sẽ tràn ngập tâm hồn họ khi họ ý thức rằng mình đã mất vĩnh viễn thiên đàng và sự sống đời đời.

Đáng hãi hùng thay giờ phút ấy! Ở bên ngoài thành là những người lúc còn sống không có thì giờ dành cho Chúa hay

đã lựa chọn con đường hư mất. Giờ đây họ hết sức ước mong được nghe chồng, vợ, hay con cầu nguyện cho họ – nhưng đã muộn rồi. Muộn quá rồi! Họ đã từ chối lời mời tha thiết của Đức Thánh Linh để dẫn họ về với Chúa. Giờ đây họ phải chết đời đời! Họ mất tất cả!

(3) Sa-tan Tập Họa Kẻ Dữ Vây Thành Thánh

Sa-tan “ra khỏi ngục mình đặng dỗ dành dân ở bốn phương trên đất. . . nhóm chúng lại để chiến tranh. . . Chúng nó lên khắp các vùng rộng trên mặt đất, vây dinh thánh đồ và thành yêu dấu” (Khải huyền 20:8, 9).

Sa-tan và các quỷ sứ sẽ được phóng thích khỏi ngục tù giam hãm nó, đi dỗ dành các dân tộc để họp bàn chuyện chiến tranh chống lại Thành Thánh yêu dấu và các thánh đồ.

(4) Kẻ Ác Bị Hủy Diệt

Sa-tan chỉ huy đạo quân kẻ ác đông đảo tiến tới cướp Thành Thánh, nhưng lửa từ trời giáng xuống kết liễu tất cả chúng nó (Khải huyền 20:9, 14). Lửa ấy hủy diệt hết thảy những dấu tích của tội lỗi trên mặt đất. Sau sự chết thứ hai và cuối cùng này sẽ không còn có sự sống lại nữa.

(5) Trời Mới Đất Mới Được Tái Tạo

Từ đồng tro tàn của đám lửa thiêu đốt cuối cùng, Đức Chúa Trời sẽ tái tạo một thế giới mới. “Đoạn, tôi thấy trời mới và đất mới; vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã biến đi mất, và biển cũng không còn nữa. . . . Ngài sẽ ở với chúng. . . . Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa; vì những sự thứ nhất đã qua rồi” (Khải huyền 21:1-4).



Được tái tạo với vẻ đẹp tuyệt vời như lúc ban đầu, trái đất trở thành quê hương yêu dấu của những người công bình cho đến đời đời. Đức Chúa Trời đã tận diệt tội lỗi, tội nhân, sự chết và âm phủ. Mọi tàn tích của tội lỗi đều bị vĩnh viễn xóa sạch, Đấng Christ sẽ ở cùng dân Ngài là những người Ngài đã chết để cứu chuộc. Họ sẽ vui hưởng mãi mãi đời sống tốt lành với niềm hạnh phúc vô biên. Ngày mai của chúng ta huy hoàng biết chừng nào!

Bạn ơi! Sự sống đời đời với Chúa nơi trời mới đất mới tốt đẹp này, có đáng cho bạn hy sinh tất cả để có mặt ở đó chăng?

Bài học 17 sẽ giải đáp câu hỏi:

MÓN QUÀ NÀO BỊ LÃNG QUÊN?



The Voice of Prophecy, P.O. Box 53055, Los Angeles, CA 93055
Tiếng Nói Hy Vọng, P.O. Box 5704, El Monte, CA 91734. ĐT: (626) 454-1304
Printed in U.S.A. Copyright © 2003 Tiếng Nói Hy Vọng. All Rights Reserved.